



ประกาศโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาดำเนินโครงการระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน **ยกเว้น** กรณีผู้มีสิทธิที่ยังไม่มีหรือไม่สามารถมีบัตรประชาชนได้ตามกฎหมาย สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ โดย

๑.กรณีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๗ ปี ให้ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเด็กที่ปรากฏอยู่ในสูติบัตรหรือทะเบียนบ้าน (ของเด็ก) ยื่นร่วมกับบัตรประชาชนของผู้ดูแลที่พาเด็กมารับการบริการ

๒.กรณีคู่สมรส หรือบิดามารดาของผู้มีสิทธิที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว ๑๓ หลัก ให้ใช้บัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือทะเบียนบ้านได้ แต่ถ้าไม่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว ๑๓ หลัก ให้ใช้รายงานทะเบียนประวัติที่มีเลข ๑๒ หลัก และขึ้นต้นด้วยตัว B โดยขอรับเอกสารได้จากนายทะเบียนต้นสังกัดของผู้มีสิทธิ

๓.กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ป่วยติดเตียง และไม่สามารถมาแสดงตนได้ ให้ผู้ดูแลนำบัตรของผู้มีสิทธิพร้อมแสดงบัตรประชาชนของผู้ดูแลเพื่อใช้สิทธิ

๔.กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุหรือมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ที่เข้ารับการรักษาเสร็จแล้ว แต่ไม่สะดวกในการทำธุรกรรมด้วยตนเอง สามารถให้ผู้ดูแลนำบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลเพื่อใช้สิทธิ

อนึ่ง หากลืมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนชำรุดสูญหาย จะต้องชำระเงินค่ารักษาพยาบาลเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต แล้วจึงนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกกับส่วนราชการต้นสังกัด ทั้งนี้โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จะเริ่มดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด **ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑** เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

1 สิงหาคม 2561

ด้วยบัตรประชาชน

ผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัว

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญ

โรงพยาบาล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อย่าลืม!

นำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้งในการใช้สิทธิสวัสดิการรักษายาบาล

หากลืม?

บัตรประชาชน, เอกสารที่กรมบัญชีกลางกำหนด, บัตรประชาชน
ชำรุด สูญหาย ต้องชำระเงินค่ารักษาพยาบาลเป็นเงินสด หรือ
บัตรเครดิต แล้วนำไปเสิร์ฟรับเงินไปเบิกกับส่วนราชการต้นสังกัด